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Fundur haldinn Oddeyrarskóla föstudaginn 12.maí 2023 kl. 08:10 stofa 107

Mættir: Anna Bergrós Arnarsdóttir skólastjóri, Margrét Th. Aðalgeirsdóttir deildarstjóri, Fjóla Kristín

Helgadóttir deildarstjóri, Miruna-Amalia Cretu og Aron Ingi Elmarsson fulltrúar nemenda, Sesselía

Úlfarsdóttir fulltrúi kennara, Hjördís Vala Þórsdóttir og Pawel Wasowicz fulltrúar foreldra

Forfallaðir: Elísa Rún Gunnarsdóttir fulltrúi foreldra, Sunneva Guðgeirsdóttir fulltrúi annarra

starfsmanna og Bergdís Sigfúsdóttir fulltrúi kennara

Dagskrá fundarins:
Gæðaráð - skólapúlsinn, nemendakönnun

- Fjóla fer yfir skólapúlsinn - helstu þætti
- Nokkrir þættir skoðaðir dýpra

- Anna bendir á niðurstöður skólapúlsins á heimasíðunni - einnig eldri niðurstöður
Fyrirhugaðar breytingar á starfsmannahaldi næsta skólaár

- Nýir starfsmenn næsta haust
- Umsjónarkennari 1.bekk Elín Birna
- Umsjónarkennari 3.bekk Melkorka var lausráðin
- Umsjónarkennarar á miðstigi Silla, Harpa umsjón í 6.bekk, Óskar nýr kennari.

Auglýsing úti vegna einnar stöðu á miðstigi
- Engar breytingar á kennurum á unglingastiginu
- Auglýsing úti sem er ný - þroskaþjálfi, iðjuþjálfi eða sérkennari

- Fá inn fjölbreyttari fagþekkingu inn í skólann
- Stuðningsfulltrúar - nokkuð svipað og verið hefur en einhverjar breytingar.
- Farið verður í útboð í ræstingu næsta vetur - bara þriggja hæða byggingin sem fer í

útboð og ákveðin svæði á neðsta gangi - höldum eftir ákveðnu svæði. Þurfum ekki að
segja upp neinum skólaliðum næsta vetur.

- Ný staða - verkefnastjóri velferðar og inn í það fléttast námsráðgjafi - Linda Rós
Öryggishandbók Oddeyrarskóla

- Anna fer yfir og engar aðrar athugasemdir hafa komið frá fulltrúum skólaráðs
- Spurning að setja forvarnaráætlunina þarna inn

Önnur mál:
- Smíðastofa

- Höfðum haft smíðakennara í 20% stöðu - aðallega eldri nemendur í rúllum. Kennari
hættir í október og við skipulögðum restina af árinu á annan hátt með öðrum
verkgreinum.

- Við fórum í hugmyndavinnu varðandi þetta rými og okkur langaði að gera meira úr
þessu rými, sköpum og fleira

- Stofan var mjög illa farin og einhverjir kennarar hafa ekki getað unnið í stofunni.
- Taka þurfti stofuna vel í gegn og hreinsa úr henni
- Einhver í pólitíkinni heyra af þessu og fannst upplagt að hafa leikskóla í rýminu.
- Tækifæri fyrir okkur að farið væri í framkvæmdir á rýminu.
- Ummerki um leka í stofunni og því þurfti að taka hana alveg í gegn.

https://docs.google.com/document/d/1Yty7nDppMWm4oSsLacT-LhKW5wy2NWP6zlCoOiUQhbw/edit?usp=sharing
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- Það á að leggja gólfhita og stofan verður mjög fín.
- Strax komið samstarf milli skólans og leikskólans því boðið verður upp á valgrein að

vinna í leikskólanum.
- Þau fá einnig einhvern aðgang að íþróttasalnum
- Við munum líklega elda mat fyrir leikskóladeildina - en það á ekki að vera íþyngjandi

fyrir okkur þar sem margir dagar á árinu eru ekki skóladagar hjá okkur.
- Útbúa á sér útisvæði fyrir leikskóladeildina fyrir framan rýmið

- Engar frekari breytingar á skólalóðinni fyrirhugaðar nema það sem tengist
leikskólabreytingunni. Breytt verður aðgengi á vesturhlið skólalóðarinnar

- Áhyggjur foreldra í skólaráði að tilkoma leikskóladeildarinnar sé ekki tímabundin
lausn og að umferð verði erfið í kringum skólann.

- Aðgengi verður mjög erfitt - göturnar eru þröngar og umferðin mikil.
- Það er búið að gera mælingar á umferðinni við skólann með drónum.
- Það verður aukið álag á íbúana á svæðinu
- Við sjáum þetta fyrir okkur sem tímabundið úrræði og að við fáum gott, uppgert rými

þegar leikskóladeildin fer
- Við getum hvatt okkar starfsfólk til að fara alltaf neðri leiðina að skólanum - til að

minnka aðkomu um Sólvellina
- Fjóla - það fór svo mikil umræða af stað vegna þess að brotið væri á börnunum vegna

smíðakennslunni en við erum að fylgja námskrá vegna list og verkgreina þó ekki séu
smíðar. Ýmsir aðrir möguleikar til að kenna verkgreinakennslu

- Styrkurinn frá sprotasjóði 2023-2024
- Við sóttum um styrk í sprotasjóð - áhersluþættir í ár voru m.a. geðheilbrigði.
- Sóttum um styrk í verkefni sem við kölluðum “Aukin fræðsla og bætt líðan”
- Markmiðið er að auka fræðslu til foreldra í ákveðnum bekkjum, 1., 3., 5. og 8.b.

Mismunandi fræðsla fyrir hvern hóp
- Fræðsla um málefni sem styðja við uppeldishlutverk foreldra, svefn kvíði,

tölvunotkun og fleira
- Styrkurinn gerir okkur kleift að borga fyrir fyrirlesara og kennara.
- Munum leggja áherslu á að foreldrar haldi samverustund með börnum sínum í

skólanum utan skólatíma
- Inn í þetta settum við kennsluafslátt fyrir kennara sem heldur utanum verkefnið
- Fræðsla fyrir nemendur í ART í ákveðnum árgöngum - 12 vikna námskeið - Samstarf

við foreldra. Næsta skólaár munu nemendur í 4. og 6. bekk fá ART námskeið.
- Fræðsluerindi fyrir kennara og starfsfólk í m.a. geðheilbrigði, kvíða o.fl.
- Sóttum um styrk upp á 3.480.000 og fengum allan styrkinn sem er mjög ánægjulegt
- Breytingar á rými

- Hugmyndin að nýta rými sem er inn af bókasafninu sem ekki verður nýtt í
annað á næsta ári. Sérkennarar hafa nýtt þetta rými en eru komnir annað

- Möguleg hönnunarsamkeppni um rýmið
- Hugmyndin var að hafa þarna rólegt athvarf í kennslustundum. Fyrir

nemendur sem vilja komast í rólegheit - margir nemendur sem eiga erfitt með
að mæta í skólann eða þurfa rólegra rými utan kennslustundarinnar - menn
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eigi að geta sótt í þetta en því verður stýrt. Gert til að komast til móts við
nemendur.

- Mögulega væri hægt að sækja um framhaldsstyrk en þessi styrkur var til eins árs
- Fræðsluferð - breytt skóladagatal

- Vorum búin að samþykkja skóladagatalið og gerðum varadagatal vegna ferðar og það
liggur fyrir að líklega verði farin ferð á næsta skólaári.

- Ef til þessa kemur þá mun Anna senda rafrænt um að samþykkja nýtt skóladagatal.
- Við munum ná að manna frístund á þessum tíma.

- Fulltrúar frá okkur eru að fara á barnaþing
- Pawel - vangaveltur með skólalóðina og hvort fara eigi í þær framkvæmdir sem fyrirhugaðar

voru samkvæmt plani
- Núna er þetta bara breytingar sem tengjast breytingunum á leikskóladeildinni.
- Áður fyrirhugaðar breytingar fara á bið
- Útisvæðið - sett verðu girðing meðfram húsinu og einhver leiktæki sett inn á það

svæði. Gerðar verða breytingar á aðkomunni að vestan og sett bílastæði. Gerðar verða
breytingar á íþróttaganginu hvað varðar snyrtingar.

- Miruna spyr um skápamál á unglingastiginu
- Ósk kom frá nemendaráðinu um læsta skápa
- Anna er búin að skoða skápa - mismunandi tegundir og kostnaður
- Einhverjar reglur verða útbúnar varðandi leigu nemenda á skápunum

Magga ritar


